



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก  
กรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  
เรื่อง เลื่อนการลงคะแนนเลือกและตรวจนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ  
ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้มีประกาศรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมีประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นวันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่วันที่ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ เลขที่ ๑๕๔ ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ดังนั้น รัฐบาลจึงยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยการกำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อลดการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมกับควบคุมการระบาดให้ได้อย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ จึงขอเลื่อนการลงคะแนนเลือกและตรวจนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากเดิมกำหนดวันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกฯ และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์)  
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ  
ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด